

Trung bày tài liệu nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024)

Ngày 09/01/1950, Đoàn thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường Pháp - Việt tại Sài Gòn như Pétrus Ký, Chasseloup Laubat, Marie Curie, Taberd, Gia Long, Huỳnh Khương Ninh, Việt Nam học đường, Lê Bá Cang, Nguyễn Văn Khuê, Mỹ thuật Gia Định, trường Pháp lý, Y Dược,... cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt. Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đưa đơn thỉnh nguyện. Bọn cảnh sát và lính đã đàn áp dã man đoàn biểu tình. Trần Văn Ôn - người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên, sau khi dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và dùi cui để che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. Anh hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 09/01/1950 khi chưa tròn 19 tuổi.

Lễ tang anh Trần Văn Ôn được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hàng triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù giặc, đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Trong số đó, diếu văn của đại biểu các học sinh, sinh viên có đoạn: *“Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 tháng 1- ngày mà anh Ôn và các bạn học sinh, sinh viên đã vui lòng đem xương máu, sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh thần Trần Văn Ôn bất diệt!”*.

Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh của anh Trần Văn Ôn và học sinh - sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm là Ngày truyền thống học sinh - sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 22 - 23/11/1993 tại Hà Nội đã quyết định lấy ngày 09/01 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.



Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024), Thư viện tỉnh Phú Yên tổ chức trưng bày một số tài liệu về lịch sử ngày truyền thống học sinh sinh viên; giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về truyền thống vẻ vang, anh hùng của các thế hệ học sinh sinh viên đi trước đồng thời tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò của học sinh, sinh viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bạn đọc có thể xem thêm video giới thiệu sách hay thông qua link: <https://www.youtube.com/watch?v=-3zgrQLLAZM>